



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกฎหมาย โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๐๓๔๒ ต่อ ๒๑๐๑
ที่ กพก.๐๑๐๐ /ว ๕๒๕๖ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ในส่วนผู้แทน
ภาคราชการย้ายจากต้นสังกัดเดิม ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ

เรียน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานสาขาจังหวัด โดยมีองค์ประกอบ
คือ ผู้แทนองค์กรเกษตรกร ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด นั้น

เนื่องจากสำนักงานสาขาจังหวัดบางจังหวัดได้รายงานและขอแนวทางปฏิบัติ กรณีที่มีผู้แทน
ภาคราชการบางคนได้ย้ายหรือลาออก ทำให้มีปัญหาว່างในส่วนของผู้แทนภาคราชการนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อีกต่อไปหรือไม่

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในกรณีดังกล่าว ดังนี้
ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดที่แต่งตั้งผู้แทนภาคราชการเป็นอนุกรรมการฯ
(ระบุชื่อหรือผู้ได้รับมอบหมาย) หมายถึง ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานนั้นๆ โดยจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของหน่วยงานหรือข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดมอบหมาย สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือ
ผู้มีชื่อตามคำสั่งดังกล่าวได้ย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมจะ
มอบหมายบุคคลอื่นในหน่วยงานหรือตนเองเป็นอนุกรรมการฯ จังหวัดได้

ดังนั้น หากมีผู้แทนภาคราชการคนใด ย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ขอให้สำนักงานสาขาจังหวัด
ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานดังกล่าว มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นอนุกรรมการฯ จังหวัดแทน และหาก
หน่วยงานดังกล่าวไม่ประสงค์จะเป็นอนุกรรมการฯ จังหวัดต่อไป ให้ประสานงานกับประชาสัมพันธ์จังหวัด
หรือพาณิชย์จังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือพาณิชย์จังหวัดเป็นอนุกรรมการฯ จังหวัด
หรือมอบหมายผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมาเป็นอนุกรรมการฯ จังหวัด
แทน แล้วแต่กรณี โดยสำนักงานฯ จะเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้หากไม่มีหน่วยงานใดมอบหมายให้ผู้ใดเป็นอนุกรรมการฯ จังหวัด อนุกรรมการฯ จังหวัดที่เหลือ
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และผลการดำเนินการเป็นประการใดรายงานให้เลขาธิการทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายสิโรท พิมพ์บึง)

รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร